



ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อสารความหมายปฏิบัติการ
ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการด้วยเหตุพิเศษในตำแหน่งต่างๆ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๓ อัตรา คือ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อสารความหมายปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับ ตามบัญชีรายชื่อเอกสารแนบท้าย ๑

๑. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ใช้ได้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แต่ถ้ามีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลา ที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๒.๔ ผู้นั้นได้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว

๓. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ถึงแม้ว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายนั้นจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกก็จะมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๔. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว ต้องอยู่ปฏิบัติงานในส่วนราชการนี้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอื่นเว้นแต่ลาออกจากราชการ

๕. จังหวัดนครราชสีมา ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกที่ได้รับการเรียกตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการไปรายงานตัว ตามเอกสารแนบท้าย ๒ หากไม่ไปรายงานตัวในกำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิในการบรรจุเข้ารับราชการตามที่คัดเลือกไว้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิจิตร กิจวิรัตน์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 แนบท้ายประกาศจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๑	นางสาวภัทรวรินทร์ เชียงหนู

ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๒	นางสาวรยา นวรัตน์
๒	๐๐๑	นางสาวชาลิสา เตียตระกูล
๓	๐๐๔	นางสาวอัญชิสา จันทรมบัติ
๔	๐๐๓	นางสาววรนิษฐ์ เศรษฐวัชรชัย

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๑	นางสาวณัฏชาดา โขตินวรรณ

รายละเอียดการเรียกตัวผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
แนบท้ายประกาศจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๒๗) เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง	ลำดับที่ เรียก รายงานตัว	วันที่ /เวลา เข้ารายงานตัว	สถานที่
นักเวชศาสตร์การสื่อสารความหมายปฏิบัติการ	๑	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.	ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๖ อาคารผู้ป่วยนอกและ อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ	๑		
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน	๑		

เอกสารหลักฐานสำหรับการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ และก.พ.7 อีเล็กทรอนิกส์

ประเภทวิชาการ →



ประเภททั่วไป →



*เอกสารทุกฉบับกรุณาส่งฉบับที่เห็นข้อความ/ตัวเลข **ชัดเจน ไม่พร่าเลือน**

*รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับมาให้เรียบร้อย

*โปรดเตรียมปากกาถูกลิ้นสีน้ำเงิน และไม่ใช่ปากกาคำผิด



ลำดับ	รายการเอกสาร	จำนวน	ชื่อไฟล์ Scan
หลักฐานผู้บรรจุเข้ารับราชการ			
1	รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว รูปขนาด 1 นิ้ว (3 ช่อ ระดับปฏิบัติการ , 2 ช่อ ระดับปฏิบัติงาน และติดแถบแพรสี ร.10 ที่หน้าอกซ้าย) พร้อมซองใส่รูป ให้เขียนชื่อ-สกุลใส่กระดาษ ใสในซองใส่รูป *รบกวนให้เรียบร้อย	4 ใบ	รูป
2	สำเนาปริญญาบัตร	3 ฉบับ	ปริญญาบัตร
3	สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)	3 ฉบับ	Transcript
4	เอกสารแสดงวันจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย (ถ้ามี)	1 ฉบับ	มัธยมต้น,มัธยมปลาย
5	สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	4 ฉบับ	ใบประกอบ
6	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	4 ฉบับ	บัตรประชาชน
7	สำเนาทะเบียนบ้าน	3 ฉบับ	ทะเบียนบ้าน
8	สำเนาสูติบัตร (ถ้ามี)	3 ฉบับ	สูติบัตร
9	สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส ,สำเนากการเปลี่ยนชื่อ-สกุล	3 ฉบับ	01 สมรส,01 เปลี่ยนชื่อ
10	ใบแสดงผลการตรวจสอบหมู่โลหิต	1 ฉบับ	
หลักฐานบิดา			
1	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา	3 ฉบับ	01บิดา
2	สำเนาทะเบียนบ้านบิดา	3 ฉบับ	02 บิดา
3	สำเนาทะเบียนสมรส	3 ฉบับ	03 บิดา
4	สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการหย่า/สำเนาใบมรณะบัตร หนังสือรับรองบุตร(กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส) /หนังสือการเปลี่ยนชื่อ-สกุล	3 ฉบับ	04 บิดา
หลักฐานมารดา			
1	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมารดา	3 ฉบับ	01 มารดา
2	สำเนาทะเบียนบ้านมารดา	3 ฉบับ	02 มารดา
3	สำเนาทะเบียนสมรส	3 ฉบับ	03 มารดา
4	สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการหย่า/สำเนาใบมรณะบัตร /หนังสือการเปลี่ยนชื่อ-สกุล	3 ฉบับ	04 มารดา
หลักฐานคู่สมรส (ถ้ามี)			
1	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส	3 ฉบับ	01 คู่สมรส
2	สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส	3 ฉบับ	02 คู่สมรส
3	สำเนาทะเบียนสมรส	3 ฉบับ	03 คู่สมรส
4	สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการหย่า /หนังสือการเปลี่ยนชื่อ-สกุล	3 ฉบับ	04 คู่สมรส
หลักฐานบุตร (ทุกคน) (ถ้ามี)			
1	สำเนาสูติบัตรบุตร	3 ฉบับ	01 บุตร
2	สำเนาทะเบียนบ้านบุตร	3 ฉบับ	02 บุตร
3	สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)	3 ฉบับ	03 บุตร
4	สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือการเปลี่ยนชื่อ-สกุล	3 ฉบับ	04 บุตร

หมายเหตุ

- 1.ให้นำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย
- 2.โหลดแอป ThaiID พร้อมยืนยันตัวตนให้สมบูรณ์
- 3.เข้าใช้งานระบบ Seis ตามลิงค์ <https://app5seis.ocsc.go.th/admin/index.html>
กรอกข้อมูลตามคู่มือพร้อมแนบไฟล์ ให้เรียบร้อย

ThaiID Thai Digital Identity
Department Of Provincial Administration



Download on the App Store



Available on the Google Play